



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ประชาไท ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, springnews, js.100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 8 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 186 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 176 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศเข้า SQ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 23,557 ราย รักษาหายแล้ว 17,410 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 6,068 ราย เสียชีวิตคงที่ 79 ราย

-กท.สบสพบโรคเรื้อรังอีก 6 คน ไทมีไลน์เป็นพนักงานบริษัท แม่บ้าน และพนักงานโรงงาน พบประวัติเดินตลาด ขึ้นรถไฟฟ้าย่านบีทีเอส รวมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 863 ราย

-จ.สมุทรสงครามป่วยเพิ่มอีก 4 ราย เป็นพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ ต.ท่าทราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, mcot, thailandplus, thaigov, js100 TNN, thaipbs) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs

-คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 พ.ศ.2564 ในระยะแรกที่วัคซีนมีปริมาณจำกัด ฉีดให้ 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งรัฐและเอกชน, ประชาชนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน โรคอ้วน นน. มากกว่า 100 กก.หรือ BMI มากกว่า 35 กก./ตร.ม., ประชาชนอายุ 60 ขึ้นไป, জনท.ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งประชาชนทั่วไป และแรงงานในพื้นที่ระบาดของโควิด 19 และระยะที่ 2 เมื่อวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ ฉีดให้ 7 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, แรงงานในภาคอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์, ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ในจังหวัดที่เหลือ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ และเห็นชอบแผนการกระจายวัคซีน 63 ล้านโดส ระยะแรก เดือนก.พ. -พ.ค. 2564 จำนวน 2 ล้านโดส ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ระยะที่ 2 เดือนมิ.ย.-ธ.ค. 2564 อีก 61 ล้านโดส วางแผนฉีดวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส ให้ครบทั้งหมดภายในปี 2564

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลคือฉีดให้คนที่อยู่ในประเทศไทย หากแรงงานต่างด้าวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับวัคซีนก็ต้องเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานโดยถูกกฎหมาย ส่วนค่าใช้จ่ายวัคซีนสำหรับแรงงานต่างด้าวต้องมีการหารือกับนายจ้างและ ก.แรงงาน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิดและแผนกระจายวัคซีน 2 ระยะ คือ ระยะต้น วัคซีนของซิโนแวค 2 ล้านโดส จะฉีดให้ครบภายใน 2-3 เดือนในกลุ่มเป้าหมายเชิงบุคคล ได้แก่ บุคลากรทำงานด่านหน้า ประชาชนที่มีโรคประจำตัว อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอื่นๆ เช่น แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ และเป้าหมายเชิงพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร เป็นการฉีดเพื่อมุ่งควบคุมโรค และพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดที่มีการระบาดต่อเนื่อง เช่น ตากและชลบุรี และระยะถัดไป เมื่อมีวัคซีนเพิ่มเติม 61 ล้านโดส จะเร่งฉีดช่วงแรก 5 ล้านโดสต่อเดือน และขยับเป็น 10 ล้านโดสต่อเดือน วัคซีนซิโนแวคจะฉีดให้กับกลุ่มบุคคลเป้าหมายในสมุทรสาครก่อน โดยข้อมูลบุคลากรในจังหวัดต้องการฉีดวัคซีน 90% ส่วนลือตถัดไปตามแผนเดือน มี.ค. 8 แสนโดส และเดือน เม.ย. 1 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนจากบ.แอสตราเซนเนก้ายังเป็นไปตามแผน คือ เดือน มิ.ย. 26 ล้านโดส ส่วนที่หารือให้บริษัทจัดหาให้ก่อนแม้จะสะดุดเพราะปัญหาจากภายนอกประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใน ก.พ.นี้ อยู่ระหว่างหารือกัน ยืนยันการจัดหาวัคซีนเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เมื่อมีวัคซีนกรมควบคุมโรคจะเร่งรัดการฉีดในปริมาณที่มากแบบไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งการพิจารณาเลือกวัคซีนของประเทศไทยไม่ได้พิจารณาเพียงประสิทธิภาพ แต่คำนึงถึงความเหมาะสมกับประเทศด้วย ยืนยันว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ปลัด สธ. ติดตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จ.สมุทรสาคร ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง มีพนักงานรวมกว่า 52,000 คน ส่งผลให้แนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้น อัตราครองเตียงในรพ.และรพ.สนามลดลง ยังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในโรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็ก และชุมชนเสี่ยงต่อเนื่อง และได้สั่งการให้จังหวัดเตรียมแผนฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-กรมการแพทย์ เผย รพ.นพรัตนราชธานี ได้ปรับห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ (New Normal ER) รองรับบริการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ

-เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่รพ.รามาริบัติ รวม 16 คน ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจหาภูมิคุ้มกันของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทั้งผู้ที่เคยติดเชื้อและยังไม่เคยติดเชื้อ พบสภาพจิตใจของชาวตลาดกุ้งดีขึ้น

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, INN)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยว่า กรมควบคุมโรคเดินทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในโรงงานในกทม. ตรวจไปแล้ว 123 แห่ง พนักงาน 13,480 ราย พบผู้ติดเชื้อ 54 ราย คิดเป็น 0.4% สถานการณ์การฉีดวัคซีนทั่วโลก ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนทั้งหมด 73 ประเทศ รวม 128 ล้านโดส โดยสหรัฐฯ ฉีด 40 ล้านโดส มี 8.8 ล้านคนฉีดครบ 2 ครั้งแล้ว กรมควบคุมโรคมีการติดตามการฉีดวัคซีนให้ผู้ติดเชื้อ รวมถึงมาตรการต่างๆ ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันโควิดเข้มช่วงตรุษจีน ห่วงการรวมตัวซื้อของในตลาด-ซูเปอร์มาเก็ต การพบปะญาติ

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักฯ กล่าวว่า นายหยาง ชิน อุปทูตรักษาราชการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฯ โดยได้แจ้งว่าวัคซีนจากบ. ซิโนแวค ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนให้ส่งออกแล้ว และพร้อมจะส่งมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดตามที่ได้ตกลงกันไว้

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในวันนี้ (9ก.พ.) เวลา 12.00 น.จะบรรยายเรื่อง Covid-19 vaccine ให้บุคลากรทางการแพทย์รับฟัง และจะใช้ภาษาง่ายๆ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ด้วย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.รมว.สธ.ตอบโต้กระแสวิจารณ์การจัดสรรวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ข่าวสด, สยามรัฐ, newtv , pptv , one31, isranews, nationtv, bangkokbiznews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ไทยจะได้วัคซีนจากบ.ซิโนแวค 2 ล้านโดส แบ่งเป็น ก.พ. 2 แสนโดส มี.ค. 8 แสนโดส และเม.ย. 1 ล้านโดส ฉีดให้กับแรงงานต่างด้าว ส่วนค่าใช้จ่ายต้องมีการพูดคุยกับนายจ้าง และก.แรงงานต่อไป สัปดาห์ที่บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เข้ามาคุยแต่ไม่สามารถทำสัญญาได้เพราะมีข้อตกลงที่ยังไม่อาจยอมรับ และในวันที่ 9 ก.พ. จะหารือกับทางการรัสเซีย ยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้า ทั้งนี้ หากไม่ได้เป็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญขอให้ไม่ต้องวิจารณ์หรือเสนอแนะ เพราะนอกจากบ่นทอนกำลังใจยังทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-รมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัคซีน ระบุว่า ขอเวลาให้แพทย์และทีมงานสาธารณสุขได้มีสมาธิทำงานกันเต็มที่ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้อยู่บนพื้นฐานความรู้ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การใช้อารมณ์ความรู้สึก ตำหนิตติเตียน โดยปราศจากองค์ความรู้ทางการแพทย์และขาดความเข้าใจกระบวนการทำงาน นอกจากไม่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการบ่นทอนกำลังใจคนทำงาน ทำให้ทีมแพทย์ต้องเสียเวลาตอบข้อกล่าวหาต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict

-โพสต์ข้อมูลว่า ...ท่านก็ไม่ใช้หมอ ซึ่งมีลูกเพจเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหลายราย

2.ศาลฯ สั่งเพิกถอนคำสั่งให้ลบเนื้อหาออนไลน์ของคณะก้าวหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, มติชน) เว็บไซต์ bbc

-ศาลอาญา เพิกถอนคำสั่งให้ลบเนื้อหาออนไลน์ที่คณะก้าวหน้าเผยแพร่ 3 รายการ ซึ่งเป็นคลิปและข้อความที่ นายธนธร จีรังเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ตั้งคำถามถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยศาลให้เหตุผลว่า กระบวนการที่ผ่านมาข้ามขั้นตอน เพราะนายธนธรไม่มีโอกาสได้ชี้แจงหรือคัดค้าน และเห็นว่าคำร้องของนายธนธรที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญโดยสุจริต

3.ชี้แจงไทยตกขบวนวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กรณีที่ประเทศไทยตกขบวนวัคซีนโควิด 19 โครงการโคแวกซ์ สธ.ได้ทำเอกสารชี้แจง ดังนี้

1.ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับวัคซีนฟรี เนื่องจากโคแวกซ์มีเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศยากจน 2.การทำสัญญาจองแบบเลือกผู้ผลิตไม่มีอิสระในการเลือกจริง โดยโคแวกซ์จะเปิดให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ 2 รอบ รอบแรกโคแวกซ์จะเสนอรายชื่อผู้ผลิตที่โคแวกซ์มีข้อตกลงมาให้ซึ่งไม่ใช่รายชื่อผู้ผลิตที่มีทั้งหมด หากไม่สนใจผู้ผลิตในรายการที่เสนอจะต้องรอการประกาศตัวเลือกในรอบต่อไป ทำให้ได้วัคซีนช้าลง 3.ต้องซื้อราคาจริงจากผู้ผลิตวัคซีนไม่สามารถต่อรองได้ และการจองต้องมีค่าธรรมเนียมดำเนินการโดยคิดเพิ่มจากราคาวัคซีน 4.ค่าใช้จ่ายต่อครั้งอาจมากกว่าที่ระบุในเบื้องต้น เนื่องจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากจากราคาวัคซีน ดังนั้น การทำความเข้าใจวัคซีนโควิดโดยตรมมีความยืดหยุ่นกว่า

4.แม่ค้าขายหมูอัมพวาติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, nationthailand, sanook, kapook)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยข้อมูลว่า พบคลัสเตอร์ใหม่ เป็นแม่ค้าขายหมู ภูมิลำเนาอยู่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สอบสวนพบประวัติเดินทางไปหลายจังหวัด

ประเด็นข่าว

รับหมูมาจาก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นำไปขายที่ตลาดรถไฟ จ.สมุทรสาคร เดินทางกลับบ้านพักใน จ.สมุทรสงคราม พบคนในครอบครัวติดเชื้อ 1 ราย คือ ลูกสะใภ้ ส่วนรายละเอียด สธ. จะชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook, kapook

-นพ.สันติต บุญส่ง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม ชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า แม่ค้าขายหมูชาวอัมพวาไม่ใช่ผู้ทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ แต่เป็น 1 ใน 87 รายที่ติดเชื้อมาจากตลาดรถไฟมหาชัย จ.สมุทรสาคร จากการไปขายหมู สอบสวนโรคผู้ใกล้ชิดทั้งหมดมีติดเชื้อเพียง 1 ราย คือลูกสะใภ้ และแม่ค้ารายนี้เดินทางไปซื้อหมูที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีผู้ใกล้ชิด 1 ราย ผลตรวจไม่ติดเชื้อ ขณะที่มีการเดินทางแค่ จ.ราชบุรี, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก. ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย)

-นพ.เจตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 8 ก.พ.กรณีผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดรถไฟ ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร เพศหญิง อายุ 46 ปี อาชีพขายหมู รับเนื้อหมูจาก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มาขายที่ตลาดรถไฟ เดินทางกลับบ้านที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ทุกวัน พบการติดเชื้อในครอบครัวรายเดียว คือ ลูกสะใภ้ อายุ 26 ปี ค้นหาเชิงรุกตั้งแต่ 30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 87 ราย ในสมุทรสาคร เพชรบุรี กทม. นครปฐม และสุพรรณบุรี กรณีนี้เป็นเหตุที่เกิดตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายในวันที่ 4 ก.พ. ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์น่าจะควบคุมได้ แต่ยังคงติดตามต่อเนื่อง ส่วนผู้ติดเชื้อใน จ.เพชรบุรี 5 ราย มาจาก อ.บ้านลาด 3 ราย ชะอำ 1 ราย และยังไม่ทราบอำเภออีก 1 ราย โดยรายหนึ่งมีอาชีพขายผักที่ตลาดแม่ข่าย มีประวัติไปซื้อผักจากตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ทั้ง 5 ราย ไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย ผลการตรวจหาเชื้อรอบแรกเป็นลบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, isranews

-ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม แถลงด่วนชี้แจงกรณีแม่ค้าหมูอัมพวาติดเชื้อโควิด ไม่ใช่ผู้กระจายเชื้อ แต่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากตลาดรถไฟ ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่

5.คืบหน้าเคสตีเจมะตุ้ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-สน.ทุ่งมหาเมฆ ออกหมายเรียกคดีเจมะตุ้มรับทราบข้อหาผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ - พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีจัดปาร์ตี้วันเกิด จนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 นัด 15 ก.พ. นี้

6.คนไทยไม่ใช่แอปฯ หมอชนะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สำนักข่าว Channel News Asia ของสิงคโปร์ เสนอรายงานพิเศษ Data privacy concerns over Thailand's COVID-19 contact tracing app amid new wave of cases ว่า ด้วยมาตรการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือการใช้แอปฯ หมอชนะ (Mor Chana) ที่พบว่าคนไทยไม่ค่อยใช้งานมากนัก สาเหตุสำคัญมาจากความไม่ไว้วางใจรัฐบาลในประเด็นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล

7.ความคืบหน้ากรณีจุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ประชาชาติ, mcot

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อใน กทม. 3 ราย เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการสอบสวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต่ำ โดย 9 ราย มีแนวโน้มจะเป็นผู้ติดเชื้อ รายละเอียดให้ติดตามการแถลงของ สธ.

-จุฬาฯ ออกประกาศขอให้เจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในอาคารจุฬานิวาส ปฏิบัติงานอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 8-21 ก.พ. และห้ามมิให้ผู้พักอาศัยเข้าอาคารตั้งแต่เวลา 22.00-06.00 น. ของวันถัดไป และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-เพจสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ข้อความว่า โรงเรียนสายปัญญา ปิดเรียนตั้งแต่ 9 - 19 ก.พ. เนื่องจากมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย พักอยู่ในหอพักย่านจุฬาฯ ซึ่งมีนักเรียน 6 คน พักอยู่ในหอพักดังกล่าว และยังพบว่า มีนักเรียนอีก 1 คน มีญาติที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันติดเชื้อโควิด 19

8.การฉีดวัคซีนของแอสตรา ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก , js1001, sanook)

-โปรตุเกส จะฉีดวัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกา สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี เท่านั้น หลังจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแจ้งว่า ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่าวัคซีนดังกล่าวใช้ได้ผลในกลุ่มผู้สูงอายุ... **เยอรมนี ออสเตรีย และนอร์เวย์** แสดงความกังวลต่อการที่แอสตราเซนเนกาไม่ได้ทำการทดลองมากเพียงพอ

ในกลุ่มผู้สูงอายุ และไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี... **โปแลนด์** อนุญาตให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีเท่านั้น... **สเปน และ อิตาลี** ให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 55 ปี... **แอฟริกาใต้** รัฐบาลจะเลื่อนการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในเดือนนี้ออกไปเป็นเดือนมี.ค. และจะใช้วัคซีนของไฟเซอร์ และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันของสหรัฐฯ แทน... **WHO** ผู้เชี่ยวชาญมีกำหนดประชุมที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ในวันจันทร์ เพื่อตรวจสอบวัคซีนของแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์

9.ไม่อนุญาตอพท.จัดซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, แนวหน้า

-นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด19 ในช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนมีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือ อพท. ที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด19 ได้รับทราบและเข้าใจว่า ในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อและกระจายวัคซีนตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน ไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือ อพท. จัดซื้อกับผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง

10.อ.แม่สอดพบผู้ป่วยเพิ่ม 14 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 11 แห่ง ประกาศหยุดเรียนต่อตั้งแต่ 8 -12 ก.พ. หลังพบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 14 ราย เป็นชาวเมียนมาที่ว่างแฉงลอยชายของในตลาดพาเจริญเกือบทั้งหมด เจ้าหน้าที่รพ.แม่สอด และทีมสาธารณสุขได้นำผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงส่งไปยังสถานที่กักกัน และส่งเจ้าหน้าที่ไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ป่วยโควิด 14 ราย มีผลสืบเนื่องมาจากชายวัย 78 ปี กักครอบครัว 22 คน ที่อาศัยอยู่ในตลาดศรีมอญ แพร่เชื้อโดยการไปสัมผัสและใกล้ชิด

11.พรรคฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลจัดหาวัคซีนล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก กรณ์นายกฯ ตอบข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อและแจกจ่ายวัคซีนโควิด 19 ผ่าน PM PODCAST ว่า เป็นการเปียงประเด็น

12. ฟ้าทะลายโจร ยิ่งยั้งโควิดแพร่เข้าเซลล์ไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรที่ขายในตลาด อาจจะไม่เพียงพอที่จะลดเชื้อ COVID-19 ได้ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ รวมถึงการป้องกัน COVID-19 ผลการทดลองทั้งในคนและในหลอดทดลองในไทยยังไม่ผ่านการรับรอง ที่ผ่านมามีผลการวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจร แต่มีการปรับแต่งตัวยาหลายขนานจึงยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามีผลดีผลเสียที่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น กินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันตามปกติได้ แต่หากติดเชื้อ COVID-19 แนะนำให้รักษาในรพ.ตามหลักการของแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ควรปฏิเสธวัคซีนเพราะมีผลการวิจัยชัดเจนแล้วว่าผลดีต่อการสกัดกั้นเชื้อ COVID-19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, โฟสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, js100, TNN,)

-**สหรัฐฯ** ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสุขภาพ แนะนำให้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุด ป้องกันการติดเชื้อจนอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์... **ออสเตรเลีย** เชื่อว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกาได้ผลดี แม้แอฟริกาได้ระงับแผนฉีด... **แอฟริกาใต้** สั่งระงับวัคซีนแอสตราเซนเนกาหลังเจอไวรัสกลายพันธุ์และประสิทธิภาพวัคซีนลดลง... **จีน** ไม่พบผู้ติดเชื้อในชุมชนเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 เดือน... **ลาว** ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนฟาร์มจากจีนแล้ว 300,000 โดส เตรียมฉีดบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก... **อังกฤษ** ยืนยันคนเข้าเมืองผิดกม. ฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรีไม่ดำเนินคดี... **กัมพูชา** ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 6 แสนโดส จากจีนแล้ว

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 106,975,301 ราย ผู้เสียชีวิต 2,334,982 ราย รักษาหายแล้ว 78,799,357 ราย ไทยอยู่อันดับที่ 115 ของโลก

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนลดกิจกรรมการเผาทุกชนิดในช่วงตรุษจีน ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้เลือกใช้ธูปก้านสั้น แทนธูปก้านยาวเพื่อลดควัน ส่วนเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ควรเลี่ยงบริเวณจุดธูปหรือเผากระดาษเงินกระดาษทอง

-ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ PM 2.5 มีปริมาณเกินมาตรฐานในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ ส่วนกทม.-ปริมณฑล มีปริมาณเกิน 11 พื้นที่

ผลตรวจสารปนเปื้อนในป่าทองโก้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการสุ่มเก็บตัวอย่างป่าทองโก้ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่กทม.และปริมณฑล 80 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนบอร์แรกซ์ทุกตัวอย่าง ไม่พบสารโพลาไรจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และตรวจพบอะคริลาไมด์ในปริมาณที่พบได้ในอาหารทอดทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการประเมินความเสี่ยงอะคริลาไมด์ในอาหารของไทย (ปี พ.ศ.2554) พบว่า การได้รับอะคริลาไมด์จากการบริโภคยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย สำหรับการป่าทองโก้สูตรที่มีแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต หากใช้ในปริมาณพอเหมาะ เมื่อนำไปทอดสารนี้จะระเหยออกไปหมดโดยไม่ส่งกลิ่นทิ้งไว้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แต่หากใช้ปริมาณมากเกินไป ไขมันอาจจะทำให้ผู้ทอดเกิดการระคายเคืองในลำคอ จึงควรหลีกเลี่ยงการสูดดมแก๊สแอมโมเนียที่ระเหยออกมา

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 ล้านโดส สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ และ 3.5 แสนโดส สำหรับหญิงมีครรภ์ทุกสิทธิ โดย 7 กลุ่มเสี่ยง เปิดจองสิทธิตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2564 และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2564 ส่วนหญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี ช่องทางการจองสิทธิประกอบด้วย 1.สายด่วน สปสช. โทร.1330 กด 1 หลังจากนั้น กด 8 ตั้งแต่ 08.30-17.00 น. 2.หน่วยบริการประจำหรือในระบบบัตรทองทั่วประเทศ 3.Line@UCBKK สร้างสุข เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่ กทม. วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จองสิทธิผ่าน Health Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง

-นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า กล่าวว่า รพ.พระนั่งเกล้าเป็นรพ.แม่ข่ายดูแลสุขภาพประชากรใน จ.นนทบุรี และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้จัดบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ครบวงจร ทั้งลงทะเบียนรับจองสิทธิวัคซีนที่หน่วยบริการ การจัดระบบเก็บและกระจายวัคซีน การให้บริการฉีดที่รพ.และหน่วยบริการลูกข่ายระดับรพ.สต.

ชื่นชมพยาบาล รพ.กุมภวาปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

-เพจรพ.กุมภวาปี โพสต์ภาพพยาบาลกำลังป้อนอาหารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระบุว่า เห็นน้องพยาบาลกำลังป้อนอาหารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตีบ แขนขาอ่อนแรง ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ระหว่างป้อนไปก็พูดคุยถามไถ่กับคนไข้ไป ทำให้ประทับใจมากจึงแอบถ่ายวิดีโอสั้นๆ มาเผยแพร่ ซึ่งภาพดังกล่าวทำให้ผู้พบเห็นต่างรู้สึกประทับใจ

โรคไต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Journal of Clinical Hypertension พบคนไทยบริโภคโซเดียมเฉลี่ยสูงที่สุดในภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, กทม. และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าปริมาณการบริโภคโซเดียมเฉลี่ย 3,636 มก./วัน หรือเท่ากับเกลือ 1.8 ช้อนชา ส่งผลให้องค์การอนามัยโลกระบุว่าต้องตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความพยายามในการลดปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากรไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กไทยที่บริโภคเกลือมากเกินไป

-พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ อาการสำคัญที่อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจเป็นโรคไต ได้แก่ ปัสสาวะขุ่นหรือลำบาก ปัสสาวะกลางคืนหรือบ่อยกว่าปกติ ปัสสาวะเป็นเลือด ขุน มีฟอง หรือมีสีน้ำตาลในน้ำปัสสาวะ บวมรอบตา หน้าหรือหลังเท้า ปวดเอวและความดันโลหิตสูง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบอายุรแพทย์โรคไตโดยเร็วเพื่อการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม สำหรับผู้ที่ป่วยโรคไตอยู่แล้ว ควรทราบวิธีชะลอความเสื่อมของไต อาทิ การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ระวังการรับประทานยาบางชนิด การควบคุมระดับน้ำตาลและกรดยูริกในเลือด การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำ รวมถึงการควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

-กรมอนามัย แนะนำ '2 ลดกลุ่มปกติ 2 เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยง' คือ บุคคลทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัว ดื่มน้ำประปาได้ และใช้วิธีลดสารปรุงรสในอาหาร รวมถึงลดบริโภคอาหารโซเดียมสูง ส่วนกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้ดื่มน้ำบรรจุขวดปิดสนิทผ่านมาตรฐาน อย. ยกเว้นน้ำแร่ น้ำด่าง และน้ำผสมวิตามิน หรือเปลี่ยนเป็นน้ำประปาที่ผ่านระบบกรอง RO ทั้งนี้ การดื่มน้ำประปาไม่ได้ลดความเค็ม แต่ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นโซเดียมให้มากขึ้นไปอีก